



เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ อายุ ๔๒ ปี

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทพินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ จำกัด เป็นนักออกแบบแฟชั่นชุดแต่งงานและชุดไทยประยุกต์ และเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารแฟชั่นชุดแต่งงาน พินาเล่เวดดิ้งแมกกาซีน

ผลงานด้านวิชาการ นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นนำผ้าไหมไทยมาประยุกต์ ร่วมกับงานปักที่ออกแบบลวดลายพร้อมบรรจุปักอย่างประณีตงดงาม สร้างความโดดเด่นของเอกลักษณ์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยประยุกต์ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อาทิ การออกแบบชุดไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่ ๕ ให้กับคุณชัยพล พูพาร์ท, คุณกิริติ ศุภศิริเรกุล และคุณแดน วรเวช ดานวงศ์ สวมใส่ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลด้านภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ณ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา แปรนต์พินาเล่เวดดิ้ง สตูดิโอ ได้รับการคัดเลือกจากแปรนต์สวาริโอฟสกี ผู้ผลิตคริสตัลและอัญมณีแฟชั่นชั้นนำของโลก ให้เป็น ๑ ใน ๑๒ ประเทศ นำผลงานการออกแบบแฟชั่นร่วมแสดงเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความสัมพันธ์อันยืนยาวกับเหล่าดีไซเนอร์เสื้อผ้า “Sparkling Couture เพื่อเป็นเกียรติแก่ กูตูริเยร์ในตะวันออกกลางและเอเชียใต้” ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ ในงาน Bangladesh –Thailand Threads of Heritage Fashion Show 2016 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อผ้าไทย ผ้าไหม และเป็นการฉลองความสัมพันธ์อันดีตลอด ๔๕ ปี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศและประเทศไทย ร่วมแสดงแฟชั่น Asia New Star Model Contest 2015 ณ ประเทศเกาหลี เป็นต้น

ผลงานด้านสังคม นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้นำผ้าไหมไทยจากแหล่งชุมชนท้องถิ่นมาตัดเย็บเป็นชุดไทยจิตรลดาให้กับดารา ผู้ประกาศข่าว แฉวหน้าของประเทศไทย ได้สวมใส่เพื่อให้สุภาพเหมาะสมกับการแสดงความอาลัย ในการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลให้สุภาพสตรีชาวไทยได้เห็นแบบอย่าง และนิยมสวมใส่ชุดไทยจิตรลดากันอย่างแพร่หลาย ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนทอผ้ามีการหมุนเวียนที่ดี นอกจากนี้ นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้ร่วมถวายงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ “ราตรีนี้ ณ เชียงไฮ้” ร่วมถวายงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยประยุกต์ในงาน “ราตรีร่วมน้ำใจ” โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน นำรายได้เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาบัณฑิตกรรมแฟชั่น ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดร่างจากคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรและการสอน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถอุทิศตน ทำคุณประโยชน์ ให้กับสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป